

## สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2562

### ‘อีอีซี’ห่วงถกไฮสปีดเทรน ล่าช้าจุดเชื่อมั่นนักลงทุน ‘หอค้า’โต้คนจนยังแออัด

#### ‘หอค้า’ชี้กลุ่มรายได้น้อยยังแออัด

กรณีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้คาดการณ์ว่าในกลางปีนี้จะผู้มีรายได้น้อยกว่า 70% จะพ้นเส้นความยากจนนั้น นายกสิทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้พ้นความยากจน ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกนาน เพราะตอนนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ ซึ่งทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจบางประเภทสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายของประชาชนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เงินเดือนของประชาชนก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร รวมทั้งการกระจายรายได้ในบางพื้นที่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องใช้เวลาในการผลักดันผู้มีรายได้น้อยให้ลืมตาอ้าปากอีกสักระยะหนึ่ง

“เบื้องต้นยังมีสัญญาณที่ดี ที่ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหากมีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ไม่เพียงแต่แจกเงินเพียงอย่างเดียว รัฐต้องผลักดันให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น” นายกสิทร์กล่าว

นายกสิทร์กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้หากมีงบประมาณภาครัฐออกมาและมีการใช้จ่ายตามปีงบประมาณจะสามารถทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น แต่ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายตามปีงบประมาณได้ไม่เป็นไปตามเป้า หรือนำไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ จึงทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบน้อยลง

ที่มา : มติชน

### ‘เอกชน’จี้ยกระดับเศรษฐกิจ หวังรัฐบาลใหม่มุ่งนวัตกรรม

#### หอการค้าขงเดินทาง“อีอีซี”

นายกสิทร์ สารสิน ประธาน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 13 มี.ค.นี้ สภาหอการค้าฯ เชิญ 6 พรรคการเมืองมาร่วมเสนอนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อให้ นักลงทุนทราบนโยบายแต่ละพรรค ซึ่งให้แต่ละพรรคชี้แจงนโยบายพรรคละ 3 รอบ รวม 15 นาที และเท่าที่ดูนโยบายเศรษฐกิจมีความคล้ายกัน แต่อยากปรับทราบบทวิถีการที่จะผลักดัน และความเป็นไปได้ของนโยบาย เช่น การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงทำให้ภาคเอกชนให้น้ำหนักวิสัยทัศน์นโยบาย ให้เกิดผลมาก ทั้งนี้ หลายพรรคการเมืองมี นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคเอกชนแต่อยู่ที่วิธีการ โดยภาคเอกชนต้องการให้มีการกระจายรายได้ แต่ต้องไม่ทิ้งเรื่อง ความยั่งยืนที่ต้องทำต่อ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมีนโยบายในประเด็นเหล่านี้ แต่กลับไปเน้นเรื่องประชานิยม

นายกสิทร์ กล่าวว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องลงทุนโครงการที่คุ้มค่า โครงการใดที่ดีให้ดำเนินการต่อไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีเมกะโปรเจกต์หลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบิน อุทยาน รวมถึงการลงทุนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ก็ต้องทำต่อ แต่ถ้าโครงการใด ไม่คุ้มค่าและเป็นภาระก็ต้องพิจารณาใหม่ รวมถึงรัฐบาลใหม่ต้องมาดูนโยบายที่มีอยู่แล้วและเป็นนโยบายที่ดีจะสานต่อหรือไม่ โดยรัฐบาลใหม่ต้องลำดับความสำคัญว่าอะไรก่อนหรือหลัง เพราะงบประมาณ บุคลากรก็มีจำกัด จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ